



ĐIỂM NHẤN

- Wild Thiên Thần lên đến x144
- Lựa chọn tính năng Wild Kết Dính hoặc Phản Ứng
- Tính năng Heartstopper™ liên tục
- Mua Thưởng™ để mua Lướt Quay Miễn Phí

BTG xin giới thiệu: Tiểu Yêu

Giải phóng con quỷ bên trong bạn với Tiểu Yêu!

Sẵn sàng tham gia chuyến phiêu lưu trò chơi kích thích độc nhất vô nhị với Tiểu Yêu, trò quay số 4.096 đường chân động vượt qua giới hạn lựa chọn của người chơi. Đã đến lúc tìm tòi thế giới của Con Tim Ngừng Nhịp™ và khám phá tính năng lần đầu tiên có trên thị trường sẽ khiến bạn khao khát hơn nữa!

Dõi theo Wild Thiên Thần đáp xuống các trục 3 và 4, mang theo bên mình các hệ số có thể lên cao đến x144! Với lựa chọn tính năng Lướt Quay Miễn Phí, bạn sẽ khám phá ra sức mạnh thần thánh của Wild Kết Dính và Lướt Quay Miễn Phí Làm Thiên Thần Của Tôi hoặc dạo chơi phóng khoáng với Lướt Quay Miễn Phí Người Tình Thuốc Nổ, nơi các phản ứng bùng nổ hòa trộn với Wild Thuốc Nổ. Nâng cao cảm giác hơn nữa khi Con Tim Ngừng Nhịp™ kích hoạt Lướt Quay Miễn Phí Nâng Cao mang lại khoảnh khắc thú vị đến tột đỉnh.

Chỉ bằng 85 lần tiền cược, Mua Thưởng™ là một đề nghị hấp dẫn mê hoặc sẽ đưa bạn thẳng đến Lướt Quay Miễn Phí! Những chiến thắng ngọt ngào và chạm với lướt quay thiên thần trong Tiểu Yêu.

THÔNG TIN CHUNG

Trục x Hàng	6 x 4
Đường Chiến Thắng	4.096
Tiền Thắng Tối Đa	~100.504x
Biến động	Rất Cao
Tiền Cược Tối Thiểu	€/£/\$ 0,10
Tiền Cược Tối Đa	€/£/\$ 2,50 (Tiền Thắng Tối Đa 250.000), 5 (Tiền Thắng Tối Đa 500.000) hoặc 10 (Tiền Thắng Tối Đa 1.000.000)
Tính năng	5 (Wild Thiên Thần, Lướt Quay Miễn Phí Làm Thiên Thần Của Tôi, Lướt Quay Miễn Phí Tình Nhân Thuốc Nổ, Heartstopper™ Lướt Quay Miễn Phí Nâng Cao, Mua Thưởng™)
RTP	96,43% - 95,47%

TÍNH NĂNG TRÒ CHƠI



Wild Thiên Thần

Wild Thiên Thần xuất hiện trên các trục 3 và 4 với hệ số trong khoảng x4 và x12. Tối đa 2 Wild Thiên Thần có thể xuất hiện trong mỗi lượt quay mang lại hệ số kết hợp rực rỡ lên đến x144.

Lượt Quay Miễn Phí Làm Thiên Thần Của Tôi



Bắt đầu với 7 Lượt Quay Miễn Phí, một trong những biểu tượng thường sẽ được chọn ngẫu nhiên để làm Wild Kết Dính. Nếu nó xuất hiện bất kỳ đâu trên các trục từ 2 đến 5, nó sẽ biến thành Wild Kết Dính và giữ nguyên vị trí cho đến hết vòng. Nếu bạn có được một guồng quay đầy Wild Kết Dính, bạn sẽ được tặng 3 lượt quay bổ sung. Chưa hết, nếu xảy ra trên guồng quay 3 hoặc 4, nó sẽ biến thành Wild Thiên Thần sẽ đưa bạn bay cao với hệ số 4x và tăng thêm 2 mỗi lượt quay lên đến tối đa 12x. Với hai biểu tượng này, bạn có tiềm năng chơi với hệ số lên đến 144x.

Lượt Quay Miễn Phí Người Tinh Thuốc Nổ



Bắt đầu với 12 Lượt Quay Miễn Phí, tất cả các biểu tượng làm một phần của tổ hợp thắng, trừ các Scatter, sẽ phản ứng và được thay thế bằng các biểu tượng rơi xuống từ phía trên. Wild Thuốc Nổ cũng có thể xuất hiện trong hai trục trung tâm – Những biểu tượng này tăng thêm 1 theo mỗi lần rơi biểu tượng mà chúng góp mặt và nhân lên với nhau. Bạn cũng có thể tái kích hoạt tính năng này bằng cách đạt được 3 scatter trở lên để được tặng 6 Lượt Quay Miễn Phí thêm (mỗi Scatter bổ sung tặng thêm 6 lượt quay).

Lượt Quay Miễn Phí Nâng Cao Heartstopper™ Enhanced Free Spins



Để truy cập được tính năng Heartstopper™, người chơi cần thu thập 40 trái tim sẽ xuất hiện khi đoạn video về Scatter được phát (2 Scatter trên các trục). Một khi đã có đủ 40 trái tim, bạn được chọn lựa giữa hai tính năng Lượt Quay Miễn Phí như trước, tuy vậy trong lần này, chúng có những lợi ích bổ sung sau:

- Lượt Quay Miễn Phí Làm Thiên Thần Của Tôi Nâng Cao – Biểu tượng trả thưởng cao nhất (Trái Tim Tím) giờ đây cũng được xác định là một Wild Kết Dính.
- Lượt Quay Miễn Phí Người Tinh Thuốc Nổ Nâng Cao – Hệ số của Wild Thuốc Nổ bắt đầu ở mức 5x thay vì 1x trong chế độ tiêu chuẩn.

Mua Thưởng™



Không thể đợi đến lúc lao vào tâm điểm diễn biến? Đắm chìm trong sự rực rỡ của tính năng Mua Thưởng™! Chỉ với 85 lần tiền cược, bạn có thể lập tức vào Lượt Quay Miễn Phí và mỗi lần mua có xác suất 22,95% tặng Lượt Quay Miễn Phí Nâng Cao cho bạn. Đó là một đề nghị hấp dẫn mê hoặc mà bạn sẽ không muốn chối từ!

ID TRÒ CHƠI & RTP

PC + DI ĐỘNG

Ghi chú	Kiểu Trò Chơi OSS	ID OSS	RTP
Tùy chọn 95% có Mua Thưởng™	lildevil	lildevilv1000000	96,43% - 95,47%

Giới thiệu Big Time Gaming

BTG phải được sử dụng trong mọi tài liệu truyền thông và marketing bằng văn bản cùng với Tiểu Yêu, Con Tim Ngừng Nhịp và Mua Thưởng™. Trò chơi đáp ứng bất kỳ cấu hình nào về chiều cao và chiều rộng. Tuy nhiên, để mang lại trải nghiệm tốt nhất, phiên bản máy tính của trò chơi nên được chơi ở tỷ lệ cửa sổ 16:9.

Tải xuống gói quảng cáo đầy đủ: [TAI ĐÂY](#)